
 

  

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 
บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน) 
วันจันทรท์ี ่24 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ ห้อง นภาลัย แกรนด ์บอลรูม ช้ัน 1   
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ 

เลขที ่98 ถนนพระรามสี่ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ในวันนี ้มีผู้ถือหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 
2,114 ราย นับจ านวนหุน้ที่ถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,546,345,801 หุน้ จากจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,974,209,736 หุน้ 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 85.6141 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวีดิทศันเ์พื่อใชใ้นการจดัท า
รายงานการประชมุ โดยในล าดบัแรก โรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพ เปิดแสดงวีดิทศันพ์รอ้มค าอธิบายมาตรการ
รกัษาความปลอดภยั รวมถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตฉุุกเฉินเกิดขึน้  

ก่อนด าเนินการประชมุ เจา้หนา้ที่บรษิัทชีแ้จงใหท้ี่ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน  
1. ใหถื้อว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดท าเครื่องหมายกากบาท

ลงในบตัรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบตัรลงคะแนนดงักล่าว
เป็นบตัรเสีย โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือชื่อก ากับในบตัรลงคะแนนดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้ใหย้กเวน้การออกเสียง
ของคัสโตเดียนผูม้ีวิชาชีพดูแลและเก็บรกัษาหลกัทรพัย์ ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสียงได ้

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ี่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

4. หากวาระใดไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
6. ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ

เลือกตัง้เป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนีค้ืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ ไม่ว่าจะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน
จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บรษิัทจะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยในวาระที่ 5 นี ้
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7. ส าหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 นั้น ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

8. ส าหรบัวาระที่ 7 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทขอ้ 50-51 เรื่องการประกอบธุรกิจศนูยบ์ริหาร
เงิน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 3 นัน้  ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานที่ประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์เลขานุการบริษัท ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และที่
ปรกึษากฎหมายอิสระ ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

กรรมการ  
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาสู่

ความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. คณุสารชัถ ์รตันาวะดี รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่

เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร 

กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน และรกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้น
ธุรกิจสมัพนัธแ์ละองคก์ร 

4. คณุไกรฤทธิ์ อชุกุานนทช์ยั  ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  
5. คณุปรีดี ดาวฉาย กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  
6. คณุเฆรารโ์ด ซี. อบลาซา จเูนียร ์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  
7. คณุยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการบรหิาร กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน และกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร 
8. คณุมารค์ ชอง ชิน ก๊อก กรรมการบรหิาร และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร   
9. คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการบรหิาร กรรมการพฒันาสูค่วามยั่งยืน และกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร 
10.  คณุสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการบรหิาร และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
11. คณุจีน โล เงีย้บ จง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และ

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
12. คณุสรุนิทร ์กฤตยาพงศพ์นัธุ ์ กรรมการอิสระ 

 ทัง้นี ้ มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 12 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน คิดเป็นสดัสว่น
กรรมการที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100  
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ผู้บริหาร 
1. คณุรฐัพล ชื่นสมจิตต ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. คณุกานติมา  เลอเลิศยตุิธรรม หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคลกลุม่บรษิัท 
3. คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธรุกิจบรอดแบนด ์
4. คณุปรธันา  ลลีพนงั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้ทั่วไป 
5. คณุกิตติ งามเจตนรมย ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยี 
6. คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
7. คณุประพฒัน ์ เสียงจนัทร ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นธุรกจิคา้ปลีก 
8. คณุภผูา เอกะวิภาต รกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 
9. คณุบารตั อลัวา หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอบบัญชี 
คณุ ศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ผูล้งนามในงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2567 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน  
คณุอาณตัิ พงศพ์ฤกษา  บรษิัท ททีีที แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากดั  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ในวันนีเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุครัง้ที่ 3/2568 เม่ือวนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุ
ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 
(Record date) ในวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2568  

บัดนี ้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม มาตรา 103 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 32 แลว้ กลา่วคือ มีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ โดยตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานในปี 2567 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผล
การด าเนินงานในปี 2567 ดงัต่อไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2567 ผ่านการแสดงทางวีดิทศัน ์
โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
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ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสเดินหนา้ขบัเคลื่อนองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์
ที่ดีที่สดุใหก้บัลกูคา้ พรอ้มสรา้งการเติบโตทางธุรกิจ และผลกัดนัประเทศไทยสูส่งัคมดิจิทลัที่ยั่งยืน  

ปัจจุบัน เอไอเอสให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัล ครอบคลุมทั้งโครงข่าย
โทรศัพทเ์คลื่อนที่เทคโนโลยี 5G โครงข่ายอินเทอรเ์น็ตบา้นไฟเบอรอ์อพติค โครงข่ายดาตา้ คลาวด ์และ IoT 
ส าหรบัลกูคา้องคก์ร และบริการดา้นความบนัเทิงผ่านดิจิทลัแพลตฟอรม์ ดว้ยความมุ่งมั่นยกระดับโครงข่ายทั้ง
ดา้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย ท าใหเ้อไอเอสเป็นผูน้  าดา้นโทรคมนาคมที่ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้
กว่า 50 ลา้นราย 

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
จากความตอ้งการดิจิทลัที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสเดินหนา้ขยายโครงข่าย 5G ดว้ยนวตักรรมที่ช่วย

เพิ่มขีดความสามารถโครงข่ายและการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การติดตัง้การใชพ้ลงังานทางเลือกใน
พืน้ที่เสาสญัญาณและอาคารส านักงาน และการใช้เทคโนโลยี  AI เข้ามาควบคุมการใชไ้ฟฟ้าใหเ้หมาะสมกับ
ปรมิาณการใชง้าน ปัจจบุนัโครงข่าย 5G ของเอไอเอส สามารถเขา้ถึงทกุพืน้ที่ห่างไกล มีความครอบคลมุมากกว่า
รอ้ยละ 95 ของพืน้ที่ทั่วประเทศ ช่วยใหค้นไทยในทุกภูมิภาคสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอ้ย่างเท่าเทียม 
และท าใหผู้ใ้ชง้าน 5G เพิ่มขึน้เป็น 12 ลา้นเลขหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 26 ของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด 

เพื่อเสริมสรา้งการใชง้าน 5G  เอไอเอสไดน้ าเสนอบริการเสรมิที่ยกระดบัประสบการณด์ิจิทลั ไดแ้ก่ AIS 
Play Ultimate ที่ลกูคา้สามารถรบัชม 6 สตรีมม่ิงแพลตฟอรม์ชัน้น าไดใ้นแพ็กเกจเดียว ดว้ยการสง่เสรมิเทคโนโลยี 
5G รวมถึงการสรา้งบริการดิจิทลัใหม่ๆ ส่งผลใหป้ริมาณการใชง้านขอ้มลูเติบโตอย่างต่อเนื่อง และท าใหร้ายได้
เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนเพิ่มขึน้ในปีที่ผ่านมา 

นอกจากนั้น เอไอเอสยังใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยของลูกคา้ โดยเฉพาะการป้องกันภัยทางไซ
เบอรแ์ละการหลอกลวงออนไลน์ โดยไดพ้ฒันาระบบความปลอดภัยบนโครงข่าย และด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครดั พรอ้มใหค้วามร่วมมือกับภาครฐัเพื่อเสริมสรา้งความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  รวมถึงการพัฒนา
ระบบแจง้เบาะแสผ่าน อุ่นใจตดัสายโจร ที่ช่วยใหล้กูคา้ระบแุละบล็อกเบอรม์ิจฉาชีพไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บรกิารอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู  
เอไอเอสสามารถขยายฐานลกูคา้บริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเพิ่มขึน้เป็น 5 ลา้นครวัเรือน ซึ่งเป็นผล

จากโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตบา้นที่ครอบคลมุกว่า 20 ลา้นครวัเรือนทั่วประเทศ ดว้ยเทคโนโลยีไฟเบอร ์100% ที่ช่วย
มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า พรอ้มกับสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่
หลากหลาย อาทิ 
• Home Fibre LAN ที่ช่วยใหทุ้กหอ้งภายในบา้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างไรร้อยต่อดว้ยไฟเบอร์

ออพติกโปรง่แสง ใหค้วามเรว็และความเสถียรที่เหนือกว่า 
• Smart Soundbar ล าโพงอจัฉริยะที่มาพรอ้ม Andriod TV ที่ช่วยยกระดบัประสบการณค์วามบนัเทิง และท า

ใหล้กูคา้เขา้ถึงบรกิารความบนัเทิงไดอ้ย่างง่ายดายมากขึน้   
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ทัง้หมดนีท้  าใหบ้ริการของเอไอเอสเป็นมากกว่าบริการบรอดแบรนดท์ั่วไป และท าใหร้ายไดเ้ฉลี่ยต่อเลข
หมายต่อเดือนของบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูสามารถเติบโตไดต้่อเนื่อง นอกจากนี ้การเดินหนา้ผสานความ
แข็งแกร่งระหว่างเอไอเอสกับทริปเปิลทรีบรอดแบนด์ (3BB) สามารถก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ลูกคา้ทัง้สองกลุ่ม 
และเกิดการรบัรูป้ระโยชนด์า้นรายไดแ้ละตน้ทนุอย่างต่อเนื่อง 

บรกิารลกูคา้องคก์ร 
เอไอเอสใหบ้รกิารแก่ลกูคา้องคก์รและ SME ทั่วประเทศ ดว้ยบริการโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลัและโซลชูนั

ที่พรอ้มสนบัสนนุและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยีใหแ้ก่ภาคธุรกิจ ไดแ้ก่  
• 5G Private Network ที่ช่วยสนบัสนนุการใชง้าน 5G ในภาคอตุสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

ด าเนินงาน 
• โครงข่าย Enterprise Data Service ที่ช่วยเชื่อมต่อองคก์รธุรกิจเขา้ดว้ยกนั พรอ้มการขยายโอกาสการเติบโต

สู่ระดับอาเซียน ตอบโจทยท์ั้งลูกคา้องคก์รที่มีธุรกิจระดับภูมิภาคและผู้ใหบ้ริการดิจิทัลแพลตฟอรม์จาก
ต่างประเทศ 

นอกจากนี ้เอไอเอสให้บริการคลาวด ์ที่ร่วมมือกับ Oracle เพื่อใหภ้าคธุรกิจไทยสามารถเขา้ถึงโซลชูนั
คลาวดร์ะดบัโลกที่รองรบัการจดัเก็บขอ้มลูภายในประเทศ 

นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพโครงข่าย เอไอเอสยังคงมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการยกระดับ
ประสบการณด์า้นงานบริการ และเสริมสรา้งความผูกพนัของลกูคา้ พรอ้มทัง้ต่อยอดการน าเสนอสินคา้บริการ
อย่างตรงใจเฉพาะบคุคล  

เอไอเอสไดพ้ฒันาแอพพลิเคชั่น myAIS อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศนูยก์ลางการส่งมอบสินคา้บริการ และ
ช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงบรกิารเสรมิไดต้ามความตอ้งการที่หลากหลาย อาทิ 
• Living Network บริการเสริมส าหรบักลุ่มลูกคา้เกมเมอรแ์ละการไลฟ์สตรีมมิ่ง ดว้ยการปลดล็อคศักยภาพ

ของ 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
• การเขา้ถึงบริการดา้นความบนัเทิง การเงิน หรือประกันภยั จากพนัธมิตรชัน้น าหลากหลายรูปแบบ ในแอพ

พลิเคชนัเดียว 

การพฒันาระบบสิทธิประโยชนใ์หก้ับลกูคา้ผ่าน AIS Point ที่เชื่อมต่อคะแนนสะสมระหว่างเอไอเอสกับ
พารท์เนอรช์ัน้น า 11 ราย และสามารถแลกรบัสิทธิพิเศษจากรา้นคา้พนัธมิตรกว่า 30,000 รา้นคา้ รวมถึงรา้นคา้
ถงุเงินทั่วประเทศ ครอบคลมุทกุไลฟ์สไตล ์ทัง้รา้นอาหาร สขุภาพ และการท่องเที่ยว 

ในดา้นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร มุ่งขบัเคลื่อนธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสรา้งความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอสเสริมสรา้งความ
เขม้แข็งดา้นบรรษัทภิบาลในหลากหลายดา้น อาทิ 
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• การท างานร่วมกันอย่างใกลช้ิดระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อก าหนดทิศทางและติดตาม
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง พรอ้มกับค านึงถึงความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม 

• การปรบัปรุงนโยบายที่ส  าคญัใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ยกระดบัความเข็มแข็งดา้นความ
โปร่งใส อาทิ การเขา้ท าสญัญาและการลงทุนในโครงการส าคญัของบริษัท รายการเก่ียวโยงกัน รวมทัง้การ
ปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอสสู่การเป็นผู้น  าด้านคุณภาพการให้บริการ ส่งมอบสินค้าที่ยกระดับ
ประสบการณก์ารใชง้าน และสรา้งความเขม้แข็งดา้นบรรษัทภิบาล สง่ผลใหใ้นปี 2567 เอไอเอสสามารถสรา้งการ
เติบโตของทกุบรกิารไดอ้ย่างแข็งแกรง่ สง่มอบผลตอบแทนดว้ยก าไรสทุธิและเงินปันผลที่เติบโตขึน้อย่างมั่นคง 

ความส าเรจ็ที่เกิดขึน้ สะทอ้นดว้ยรางวลัที่บรษิัทไดร้บั อาทิ  
• รางวลัเครือข่ายอนัดบั 1 ทัง้มือถือและเน็ตบา้นที่เรว็ที่สดุ ครอบคลมุที่สดุทั่วไทยจาก OOKLA  
• รางวลัเครือข่าย 5G ที่ดีที่สดุจาก OpenSignal 
• การใหบ้รกิารลกูคา้ยอดเยี่ยมจาก Future Net 
• การดแูลพนกังาน รางวลั HR Asia Best Companies to work 2024   

โดยทัง้หมดเป็นเครื่องพิสูจนว่์า เอไอเอสมุ่งมั่นใหค้วามส าคัญกับลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง พรอ้มเดินหนา้
พฒันาองคก์รอย่างไม่หยุดยัง้ ดว้ยวิสยัทศัน ์“ขบัเคลื่อนสงัคมไทยสู่สงัคมดิจิทลัอย่างยั่งยืน ร่วมกับพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ” เพื่อสง่มอบประสบการณเ์หนือระดบั ภายใตก้รอบการด าเนินงานที่ยั่งยืน 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวิภา สุวณิชย ์   ค ำถำมข้อที่ 1  ปัจจุบันในตลาดมีผู้ใหบ้ริการหลัก 2 ราย (ไม่นับรวม NT) 
อยากทราบว่า สว่นแบ่งการตลาดของเอไอเอสเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างไร และ
อยากทราบแนวโนม้ธุรกิจในอนาคต ว่าบริษัทจะไดร้บัประโยชนอ์ย่างไรจาก
การมีคู่แข่งนอ้ยลง และการแข่งขนัดา้นราคาที่ลดลง  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ธุรกิจหลกัของเอไอเอสไดแ้ก่ ธุรกิจโทรศัพทเ์คลื่อนที่ และธุรกิจอินเตอรเ์น็ต
ความเร็วสงู ในส่วนของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เอไอเอสมีส่วนแบ่งการตลาด
ดา้นรายไดเ้พิ่มขึน้จากรอ้ยละ 48 ในปี 2566 เป็นรอ้ยละ 49 ณ สิน้ปี 2567  
ส าหรบัธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง หลงัการควบรวมกับ 3BB ท าใหเ้อไอ
เอส ขึน้เป็นผูน้  าตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดดา้นรายไดท้ี่รอ้ยละ 45 จึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ ถึงแม้จะมีจ านวนผู้ใช้งานในส่วนของธุรกิจ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่นอ้ยกว่าคู่แข่ง แต่ก็ยังคงสามารถรกัษาความเป็นผู้น  าใน
ตลาดได ้ 
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ในดา้นของภาวะการแข่งขนั ถึงแมจ้ะมีผูใ้หบ้ริการหลกัเหลือเพียง 2 ราย แต่
ก็ยงัถือเป็นการแข่งขนัภายใตต้ลาดเสรี ซึ่งการแข่งขนัที่ไม่สมเหตสุมผลไดล้ด
นอ้ยลงตามล าดบั  

คุณกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ ์ ค ำถำมข้อที่ 2  การกวาดล้างเครือข่าย Call Center ในเขตชายแดน  มี
ผลกระทบต่อบรษิัทอย่างไรบา้ง  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายของภาครฐัโดยการลดเสาสญัญาณหรือรือ้เสาใน
บริเวณชายแดนออกไป ซึ่งทางคู่แข่งก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส่งผลใหบ้ริเวณ
ชายแดนไม่มีเสาสัญญาณเครือข่ายของประเทศไทยที่ต่างชาติสามารถ
น าไปใชด้ าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายได ้
นอกจากนี ้ในส่วนของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ บริษัทไดด้ าเนินมาตรการ
ป้องกันไม่ใหส้ญัญาณส่งขา้มไปยงัประเทศเพื่อนบา้น พรอ้มทัง้ประสานงาน
กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตัดสัญญาณในช่วงแรกส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณชายแดนฝ่ังไทย เอไอเอสจึงไดเ้สนอ
แนวทางแกไ้ขที่ช่วยใหส้ามารถคงเสาสญัญาณไวเ้พื่อใหบ้ริการคลื่นความถ่ี
แก่ประชาชนไทยในพืน้ที่ชายแดน ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันไม่ให้
คลื่นสัญญาณกระจายออกไปยังประเทศเพื่อนบา้น ซึ่งแนวทางนีส้ามารถ
ช่วยให้ประชาชนไทยที่อยู่ในพื ้นที่ชายแดนยังคงสามารถใช้บริการได้
ตามปกติ และในขณะเดียวกนัก็ไม่ท าใหบ้รษิัทสญูเสียรายได ้

คุณศักดิชั์ย  สกุลศรีมนตรี ค ำถำมขอ้ที่ 3  การลดสิทธิประโยชน ์ของ Serenade Gold เป็นการตัดงบ
เพื่อลดค่าใชจ้่ายหรือไม่ 

ค ำถำมขอ้ที่ 4  การส่งจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ไม่มีใบมอบฉันทะแนบ
มาดว้ย กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่มีเครื่องพิมพ ์จะตอ้งท าอย่างไร  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค าถามขอ้ที่ 3 เรื่องสิทธิประโยชนต์่างๆ สามารถแจง้ประสานงานไดท้ี่
ทีมลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการอยู่ที่หน้างานในวันนี ้ ทั้งนี ้ บริษัทมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบสิทธิประโยชน์ของลูกค้า Serenade 
บางส่วน ซึ่งให้ความคุ้มค่าแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  โดยไม่ลดคณุภาพการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ และมีการ
ด าเนินการในรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ทัง้นี ้บริษัทจะเพิ่มการประชาสมัพนัธ์
เพื่อใหล้กูคา้เขา้ใจถึงสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 

ตอบค าถามขอ้ที่ 4 เรื่องการส่งหนงัสือเชิญประชุม แมแ้นวทางปัจจุบนั การ
ประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไลน์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร
สิ่งพิมพ ์แต่เอไอเอสยังคงรูปแบบการจัดประชุมผูถื้อหุน้ แบบ Onsite  เพื่อ
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เปิดโอกาสการพบปะกับผูถื้อหุน้ปีละครัง้  ซึ่งส  าหรบัการจัดส่งเอกสารเชิญ
ประชุม บริษัทไดป้ฏิบัติตามนโยบายการลดทรพัยากร ทัง้นี ้บริษัทยังคงให้
ความส าคัญในการดูแลผู้ถือหุน้ ถึงแมจ้ะมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการบา้งตาม
ความเหมาะสม 

คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ค ำถำมขอ้ที่ 5  สอบถามเก่ียวกับการแกก้ฎหมายของรฐับาล ที่ใหท้างผูใ้ห้
บริการและธนาคารร่วมรบัผิดชอบค่าเสียหายของลูกคา้ที่ถูกมิจฉาชีพ Call 
Center หลอกลวง หากเป็นจริงจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร 
และไดม้ีการหารือกบัรฐับาลเก่ียวกบัขอบเขตความรบัผิดชอบหรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ในส่วนของร่างกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดชอบของธนาคารและผู้
ใหบ้ริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่นัน้ ในระดับสากล หลายประเทศ เช่น สิงคโปร ์
ไดอ้อก กฎหมายก าหนดใหธ้นาคารและผูใ้หบ้ริการร่วมรบัผิดชอบหากเกิด
การฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวระบุว่า หาก
ธนาคารและผูใ้หบ้ริการไดด้ าเนินมาตรการป้องกันที่ เคร่งครดั รดักุม และ
ครบถว้นแลว้ ไดแ้ก่ การยืนยนัตวัตน และการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้ ในกรณี
ที่ผูใ้ชง้านด าเนินการผิดขัน้ตอน เช่น ไม่ลงทะเบียนผ่านบตัรประชาชน หาก
เกิดการฉ้อโกงโดยมิจฉาชีพ ความรบัผิดชอบจะตกที่ผูท้ี่ละเมิดมาตรการ
ดังกล่าว ดังนั้น คาดว่าหากรฐับาลออกกฎหมายในลกัษณะนี ้จะไม่ส่งผล
กระทบต่อบรษิัท เนื่องจากบรษิัทใหค้วามส าคญักบัมาตรการคดักรองลกูคา้
และความปลอดภัยของระบบ โดยมุ่งเน้นเรื่องความถูกตอ้งและคุณภาพ
เป็นหลกั   

คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ค ำถำมขอ้ที่ 6  สอบถามเก่ียวกับมาตรการป้องกันไม่ใหเ้กิดความเสียหาย
จากมิจฉาชีพ Call Center รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ใหห้มายเลขโทรศัพทท์ี่
เป็นเบอรต์อ้งสงสยัถกูน ามาใชแ้อบอา้งเป็นเจา้หนา้ที่หลอกลวงประชาชน 

ค ำถำมข้อที่ 7  สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีความไม่เสถียร จะมีการแกไ้ขอย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค าถามขอ้ที่ 6 ในสว่นของมาตรการปอ้งกนัมิจฉาชีพ Call Center นัน้ เอ
ไอเอส ใหค้วามรว่มมือกบัต ารวจไซเบอรอ์ย่างเขม้งวดและต่อเนื่อง และเป็นผู้
ใหบ้รกิารที่เป็นผูน้  าในการสนบัสนนุการปราบปรามกลุม่มิจฉาชีพ นอกจากนี ้
เอไอเอสมีบริการเลขหมาย 1185 เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการแจง้เลขหมายโทรศพัทท์ี่
น่าสงสยั และเป็นการปอ้งกนัไม่ใหเ้ลขหมายนัน้โทรเขา้หมายเลขอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงของประชาชน 
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ตอบค าถามข้อที่  7 เรื่ องปัญหาสัญญาณโทรศัพท์นั้น   เอไอเอสให้
ความส าคัญกับคุณภาพเครือข่ายและมีการตรวจสอบสัญญาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ค ำถำมข้อที่ 8  จากกรณีการตัดสัญญาณโทรศัพท์บริเวณชายแดน เพื่อ
ป้องกันการจารกรรมออนไลน ์อยากทราบว่ามาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบ
ต่อปรมิาณการใชง้านและรายไดข้องบรษิัทมากนอ้ยเพียงใด  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ผลกระทบจากการตดัสญัญาณบริเวณชายแดนในเชิงรายไดม้ีนอ้ยมาก ทัง้นี ้
บริษัทมุ่งเน้นความส าคัญที่จะให้ประชาชนชาวไทยที่อยู่บริเวณชายแดน
สามารถใชง้านเครือข่ายไดเ้ป็นหลกั    

คุณนิชาภา จรัสไกรสร ค ำถำมข้อที่ 9  สอบถามเก่ียวกับการประมูลคลื่นสื่อสารในช่วงกลางปีนี ้
อยากทราบว่ามีผลดีผลเสียต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และจะสรา้งความ
ไดเ้ปรียบใหก้บับรษิัทไดม้ากกว่าคู่แข่งหรือไม่  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ คลื่นความถ่ีถือเป็นทรพัยากรส าคัญของการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในการ
ประมูลคลื่นความถ่ีทุกครัง้ บริษัทถือเป็นโอกาสที่จะประมูลคลื่นความถ่ีเขา้
มาเพิ่มเติม เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจและรกัษาความเป็น
ผูน้  า ขอใหผู้ถื้อหุน้มีความมั่นใจว่าในการประมลูบริษัทจะพิจารณาเรื่องราคา
อย่างสมเหตสุมผล 

คุณมาสิน วังด่าน  ค ำถำมขอ้ที ่10  สอบถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ 3BB ซึ่งมีผลขาดทนุ
ใน ปี  2566 ประมาณ 2,500 ล้านบาท  อยากทราบ ว่าใน ปี  2567 ผล
ประกอบการของ 3BB มีแนวโนม้ที่ดีขึน้หรือไม่ นอกจากนี ้หนีส้ินระยะยาว
ของ 3BB มีจ านวนค่อนข้างสูง จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
หรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ การควบรวมกับ 3BB ส่งผลใหผ้ลก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ในปัจจุบัน 
AWN ให้บริการ AIS Fiber 3  ส่วน 3BB ให้บริการ 3BB Fiber 3 ยังคงเป็น
การใหบ้ริการแยกกันตามขอ้ก าหนดของ กสทช. อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผน
รวมเป็นแบรนดเ์ดียวกนัในอนาคต 
ขอใหผู้ถื้อหุน้มีความมั่นใจว่า เม่ือ 3BB มาอยู่ภายใตก้ารบรหิารงานของเอไอ
เอส การควบรวมจะสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรที่สงูขึน้  

 จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงาน
เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมต ิ
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปงบฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบรษิัท ประจ าปี 2567 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2567  

คุณมนตรี คงเครือพันธุ์ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจ าปี 2567 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2567 พรอ้มรายงานการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชีบรษิัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท
ไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พรอ้มทัง้รายงาน
การสอบทานของผูส้อบบญัชีบรษิัท ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

บริษัทยังคงสรา้งการเติบโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 213,569  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหลกัมาจากการรวมรายไดจ้าก 3BB การเติบโตของ
ธุรกิจหลกั และรายไดก้ารขายอุปกรณท์ี่เติบโตขึน้ ทัง้นี ้ทุกธุรกิจหลกัมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้  
• รายไดจ้ากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่คิดเป็น 123,803  ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

จากรายไดต้่อเลขหมายที่ปรบัตวัดีขึน้ การมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้รกิารคณุภาพ และการใชง้านดา้นท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตวั 
• รายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูคิดเป็น 29,441  ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 118 เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา จากการรบัรูร้ายไดจ้าก 3BB รายไดต้่อเลขหมายที่ปรบัตวัดีขึน้ และการขยายฐานผูใ้ชบ้รกิาร 
• รายไดจ้ากธุรกิจลกูคา้องคก์รและอื่นๆ คิดเป็น 9,120 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา จากบรกิารเชื่อมต่อขอ้มลูส  าหรบัองคก์ร (EDS) และบรกิารคลาวด ์และการรบัรูร้ายไดข้อง 3BB 
• รายไดจ้ากการขายซิมและอปุกรณค์ิดเป็น 38,076 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

จากการจ าหน่ายอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้ 

ในส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมคิดเป็น 163,185 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน 

• ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขาย คิดเป็น 135,394 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก
การรวมตน้ทุนจาก 3BB การบริหารตน้ทุน ตน้ทุนการขายอุปกรณ์ที่ลดลง และการรับรูก้ารใช้ประโยชน์
รว่มกนัจาก 3BB 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร คิดเป็น 27,791 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก
การรวมตน้ทุนจาก 3BB การบริหารค่าใช้จ่ายการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และการตั้งส  ารองด้อยค่า
อปุกรณล์า้สมยั 

 บริษัทยงัคงความสามารถในการสรา้งการเติบโตทัง้ก าไรและอตัราก าไร โดยในปี 2567 ก าไรก่อน
ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 113,243 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ขณะที่ก าไรก่อนภาษี (EBIT) อยู่ที่ 52,015 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้
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บริษัทมีก าไรสุทธิส  าหรบัปี 2567 อยู่ที่ 35,077 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 จากปีที่ผ่านมา โดยอัตราก าไรสุทธิ
ยงัคงความแข็งแรงอยู่ที่รอ้ยละ 16 

 ณ สิน้ปี 2567 บริษัทยงัคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกรง่ โดยมีสินทรพัยร์วมอยู่ที่ 431,432 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการตัดจ าหน่ายของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี โครงข่าย และ 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้

 บริษัทมีหนีส้ินรวมอยู่ที่ 334,108 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการจ่าย
คืนหนีแ้ละหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ลดลง 

 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 97,324 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยมาจากก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้  

 บริษัทสามารถสรา้งกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้พียงพอต่อการลงทนุและการช าระหนี ้ท า
ใหค้งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไดใ้นระดบัสงู ในปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 
คิดเป็น +116,623 ลา้นบาท กระแสเงินสดสทุธิจากการลงทุนคิดเป็น -36,932 ลา้นบาท กระแสเงินสดสทุธิจาก
การจดัหาเงินคิดเป็น -71,828 ลา้นบาท บรษิัทมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้ปี 2567 มลูค่า 22,607 ลา้นบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ปี 2566 ปี 2567 
อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) (%) 33% 37% 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทนุ (ROIC) (%) 10% 11% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) (%) 7.3% 7.9% 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 11.1 12.1  

 
ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณวิภา สุวณิชย ์ ค ำถำมข้อที่ 11  อยากใหเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินการ 3 ปีมากกว่า 2 ปี 
โดยเปรียบเทียบปี 2565 2566 และ 2567 เพื่อจะไดเ้ห็นภาพชัดเจนขึน้ว่ามี
ผลประกอบการที่ดีขึน้หรือลดลงอย่างไร    

ค ำถำมข้อที่ 12  บริษัทมีแผนการด าเนินงานกับเงินสดปลายงวด 22,000 
ลา้นบาทหรือไม่ อย่างไร   

คุณมนตรี   คงเครือพันธุ ์ เรื่องงบการเงินในรายงานประจ าปีมีการเปรียบเทียบไวอ้ยู่แลว้ ถา้ดูจากปีที่
ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ในปีปัจจบุนัก็มี
ผลประกอบการที่ดีขึน้กว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ 2 ปี 
ยอ้นหลงัได ้
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ในส่วนของกระแสเงินสด โดยปกติจะมีทั้งเงินสดเข้าและเงินออก ในบาง
โอกาสเราอาจตอ้งมีการช าระหนีใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม ดังนั้น เราจึงตอ้ง
ส ารองเงินสดคงเหลือไว ้ณ วันที่ 31 ธันวาคมเพื่อใหม้ีกระแสเงินสดเพียงพอ 
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไวว้างใจในการหาดอกผลจากการบรหิารเงินของบรษิัท 

คุณบุษกร งามพฤกษก์านนท ์ ค ำถำมขอ้ที่ 13  อัตราส่วนก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) สูงขึน้มาอยู่ที่
รอ้ยละ 36 เกิดจากรายไดส้ว่นใด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณรอ้ย
ละ 32-33 เท่านัน้ 

คุณมนตรี   คงเครือพันธุ ์ อัตราส่วนก าไรขั้นตน้ที่ดีขึน้ เนื่องจากบริษัทมีรายไดท้ี่ขยายตัวและเติบโต
สงูขึน้ และทกุสว่นงานภายในองคก์รมีการบรหิารจดัการตน้ทนุค่าใชจ้่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้  

คุณบุษกร งามพฤกษก์านนท ์ ค ำถำมขอ้ที่ 14  อยากทราบว่า ก าไรขั้นตน้ที่เติบโตขึน้มาจากธุรกิจใดเป็น
หลกั และจากผลประกอบการปี 2567 ที่ดีมาก จะสามารถถือเป็นมาตรฐาน
ของบรษิัทไดห้รือไม่ว่าจะเติบโตแบบนีอ้ย่างต่อเนื่อง 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ จากวิดทีศัน ์จะเห็นว่าเอไอเอสมีธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ธุรกิจ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู ธุรกิจลกูคา้องคก์ร และธุรกิจบริการดิจิทลั ซึ่งเติบโต
ขึน้ทัง้ 4 ธุรกิจ โดยธุรกิจโทรศพัทเ์คลื่อนที่ มีรายไดต้่อเลขหมายที่สงูขึน้ ธุรกิจ
อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง ภายหลังการควบรวมกับ 3BB มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึน้ สว่นของธุรกิจลกูคา้องคก์รก็เช่นกนั มีการเติบโตกว่ารอ้ยละ 20 ดงันัน้ 
ทุกภาคธุรกิจมีการเติบโตในเชิงรายได้ทั้งหมด ประกอบกับการควบคุม
ค่าใชจ้่ายที่มีประสิทธิภาพ สง่ผลใหปี้นีม้ีผลก าไรที่สงูขึน้ 

ส่วนกรณีที่จะสามารถท าใหเ้ป็นมาตรฐานต่อไปไดห้รือไม่ ถือเป็นหนา้ที่ของ
ผูบ้ริหารทุกคนที่ตอ้งพยายามท าใหผ้ลประกอบการดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้
ขึน้กับสภาวะการแข่งขันและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดว้ย 
อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ เป็นผู้บริหาร  มีความตั้งใจที่จะท าให้ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่องอยู่แลว้  

สมชาย เจนสถิรพันธ ์ ค ำถำมข้อที่ 15 อยากทราบว่า AIS Play มีจ านวนลูกค้าเท่าใด และมีผล
ประกอบการก าไรหรือขาดทนุอย่างไรบา้ง 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เอไอเอสมีลูกค้าจ านวน 50 ล้านเลขหมาย โดยมีลูกค้า AIS Play คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 คือ 5 ล้านเลขหมาย ทั้งนี ้ เอไอเอสท าธุรกิจ 
Entertainment คอนเทนตแ์บบอนุรกัษ์นิยม โดยจะไม่ไปซือ้คอนเทนตท์ี่ราคา
แพง แต่จะน าคอนเทนตม์า Bundle ขายในราคาที่เหมาะสมใหก้ับลกูคา้ โดย
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เอไอเอสไดร้ายไดใ้นรูปแบบส่วนแบ่งรายได ้ ซึ่งธุรกิจนีใ้นประเทศไทยส่วน
ใหญ่จะขาดทุนเนื่องจากค่าคอนเทนต์มีราคาแพง อย่างไรก็ตาม AIS Play 
เป็นธุรกิจที่สามารถท าก าไรใหบ้รษิัทได ้

คุณนิชาภา จรัสไกรสร ค ำถำมขอ้ที่ 16  อยากทราบว่าสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอ้มมุ่งเน้นไปที่โครงการ
สิ่งแวดลอ้มประเภทใด 

คุณมนตรี   คงเครือพันธุ ์ โครงการหุน้กูเ้พื่อความยั่งยืนและสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดลอ้ม จะน าเงินที่ไดไ้ปวาง
โครงข่าย 5G เพื่อการเขา้ถึงประชาชน ซึ่งถือเป็นดา้นสงัคม (Social) และจะ
น าเงินไปใชใ้นการลด CO2 เช่น การใชแ้ผงโซลารต์ิดเสาสญัญาณ ซึ่งถือเป็น
ดา้นของสิ่งแวดลอ้ม (Environment) 

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ ค ำถำมขอ้ที ่17 สอบถามเรื่องธุรกิจดาตา้เซนเตอรแ์ละคลาวด ์ เก่ียวกับ
ความคาดหวงัรายไดท้ี่จะเขา้มา ตอ้งใชเ้วลานานเท่าใด และมีการลงทุนมาก
นอ้ยเพียงใด  

คุณสมชัย   เลิศสุทธิวงค ์ ในอดีต เอไอเอสขายบริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ Enterprise Data Service 
(EDS) ใหแ้ก่ลกูคา้องคก์ร โดย EDS คือ link ที่เหมือนกับ Fixed Broadband 
ที่ใชเ้ฉพาะกบัลกูคา้องคก์ร โดยทัง้สองเรื่องถือเป็นเรื่อง Telecom Connected 
โดยเอไอเอสมีความพยายามที่จะขยายไปสู ่IT ซึ่งถือเป็นเรื่องของคลาวด ์โดย
แบ่งออกเป็น 3 สว่นคือ  
1) ดาตา้เซนเตอร ์เป็นการลงทุนลกัษณะเหมือนพืน้ที่ใหเ้ช่าทั่วไป โดยเอไอ
เอสรว่มมือกบักลัฟ์และ Singtel ภายใตช้ื่อ GSA Data Center ทัง้นี ้เอไอเอสมี
ความแข็งแกร่งด้านลูกค้าองค์กรในประเทศไทย ส่วน  Singtel มีความ
แข็งแกร่งดา้นความเป็น International Operator ซึ่งมีความส าคญักับ Hyper 
scaler และกลัฟ์มีความแข็งแกร่งดา้นกลุ่มลกูคา้ภาครฐั สว่นทางดา้นของการ
ลงทุน เนื่องจาก GSA ถือเป็นการร่วมทุนระหว่างพันธมิตร 3 ฝ่ายที่มีความ
แข็งแรงในแต่ละดา้น เงินลงทุนจึงมีมูลค่าเพียงหลกั 1,000 ลา้นบาทต่อราย
เท่านัน้ ถือเป็นเงินลงทุนที่ไม่สงูเมื่อเทียบกับระดบัเงินลงทุนดา้นโครงข่ายที่มี
มลูค่ากว่าหมื่นลา้นบาทต่อปี  
2) การขายคลาวด ์ทัง้นี ้เอไอเอสไม่ไดข้ายคลาวด ์ในรูปแบบ Reseller ทั่วไป 
เนื่องจากให้ผลก าไรที่ค่อนข้างต ่า เอไอเอสไดร้่วมมือกับ Oracle ในการน า 
Oracle Cloud เข้ามา โดยเอไอเอสถือเป็นตัวแทนของ Oracle ในการขาย 
คลาวดใ์นประเทศไทย นอกจากนี ้เอไอเอสยงัมี CloudX ซึ่งเป็นธุรกิจคลาวด์
ของเอไอเอสเองในการขายคลาวดใ์หก้บัลกูคา้ 
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3) การท า Managed Service เพิ่มเติมจากการขาย จะช่วยในการท าก าไร
ได้มากขึ ้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการคลาวด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ดว้ย  

ทัง้นี ้Oracle Cloud จะสามารถใหบ้รกิารในประเทศไทยไดใ้นช่วงกลางปีนี ้ซึ่ง
จะช่วยในเรื่องรายไดท้ี่เติบโตขึน้จากการขยายธุรกิจเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
ธุรกิจดาตา้เซนเตอรแ์ละธุรกิจคลาวด ์

คุณวิภา สุวณิชย ์ ค ำถำมขอ้ที่ 18  เอไอเอสมีนโยบายที่จะลดอัตราก าลงัคนหรือมีนโยบายน า 
AI เข้ามาทดแทนคนหรือไม่  จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบว่ามี
ค่าใชจ้่ายทางดา้นพนกังานเพิ่มขึน้ ในขณะที่ทั่วโลกลดอตัราก าลงัพนกังานลง
และใช ้AI ทดแทน    

นอกจากนี ้ตามที่ไดเ้สนอแนะการเปรียบเทียบงบการเงิน 3 ปี หมายถึงให้
แสดงใน presentation และต้องการทราบเป็นอัตรารอ้ยละด้วย ไม่ใช่เป็น
ตวัเลขเพียงอย่างเดียว 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เอไอเอสเติบโตเป็นผูน้  าในตลาดไดด้ว้ยบุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สาเหตทุี่ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้เพราะมีการขยายธุรกิจ
ในดา้นต่างๆ ก่อนหนา้นี ้เอไอเอสเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพียง
อย่างเดียว เมื่อมีธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูเพิ่มเติม ก็มีเรื่องบุคลากรของ 
3BB เขา้มาดว้ย นอกจากนี ้การขยายไปสู่ธุรกิจลกูคา้องคก์ร ท าเรื่องคลาวด์
หรือ Managed Service ต่างๆ ก็จ าเป็นตอ้งรบัพนกังานเขา้มาใหม่ 

กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์  ค ำถำมขอ้ที่ 19 เอไอเอสสนใจจะกลบัเขา้ไปประมูลคลื่นดิจิทัลทีวี เพื่อเป็น
การเพิ่มรายไดห้รือไม่ เนื่องจากคาดว่าราคาประมลูจะลดลง 

  ค ำถำมขอ้ที ่20 CS Loxinfo (CSL) ยงัเก่ียวขอ้งกบัเอไอเอสอยู่หรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ เรื่องดิจิทลัทีวี ทางเอไอเอสไม่เคยประมลูดิจิทลัทีวี เอไอเอสท าธุรกิจคอนเทนต ์
ใน AIS Play เท่านัน้และเป็นสว่นที่ท  าก าไรใหบ้รษิัท  

ในส่วนของบริษัท CS Loxinfo เป็นบริษัทที่เอไอเอสซือ้มาเนื่องจากตอ้งการ
ขยายธุรกิจกลุ่มลกูคา้องคก์ร จึงตอ้งการบุคลากรที่มีความรูเ้รื่อง IT เขา้มาอยู่
ภายใตธุ้รกิจกลุม่ลกูคา้องคก์ร 

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ ค ำถำมขอ้ที่ 21 อยากทราบปัญหาในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เช่น การ
ประกาศนโยบายของสหรฐัอเมริกา หรือปัจจยัอื่นใดที่มีผลต่อความกังวลของ
ผูบ้รหิารในการบรหิารงาน 
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ค ำถำมขอ้ที ่22 จากการควบรวมกับ 3BB เอไอเอสมีการดแูลหรือการบรหิาร
จดัการอย่างไรที่จะท าใหพ้นกังาน 3BB ไม่ตกงานหรือตอ้งหางานใหม่ 

ค ำถำมข้อที่ 23 อยากทราบความคืบหน้าเก่ียวกับคดีความที่ยังอยู่ ใน
กระบวนการศาลยุติธรรมที่เปิดเผยในรายงานประจ าปีหน้า 121-129 ว่ามี
ความคืบหน้าอย่างไร และมีผลกระทบด้านการเงินของบริษัทหรือไม่ จาก
ความเห็นผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปีหนา้ 224 ใหค้วามเห็นว่ากลุม่บรษิัท
มีข้อพิพาททางการคา้และคดีความที่ถูกฟ้องรอ้ง  ผู้บริหารมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งประเมินผลกระทบในเรื่องความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ 

ค ำถำมขอ้ที่ 24 จากความเห็นผูส้อบบัญชีที่ใหค้วามเห็นว่ารายไดห้ลกัของ
กิจการมีความเสี่ยงเก่ียวกับความถูกตอ้ง และความมีตวัตนในการรบัรูร้ายได ้
เนื่องจากความซบัซอ้นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอทราบว่าผูบ้ริหารมี
ความกงัวลใจในประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค าถามขอ้ที่ 21 เป็นธรรมชาติในการท าธุรกิจที่ตอ้งมีปัจจัยที่กังวล เช่น 
นโยบายของสหรฐัอเมริกา ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะ
เอไอเอส ในสว่นของเอไอเอสเอง ปัจจยัที่ค่อนขา้งน่ากงัวลอาจจะเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  

 ตอบค าถามขอ้ที่ 22 สืบเนื่องถึงเรื่องการดแูลพนกังาน 3BB นัน้ ตามที่เรียนว่า
เอไอเอสเติบโตขึน้มาไดด้ว้ยพนกังานของบริษัท จึงไม่มีนโยบายปลดพนกังาน
ออก ถา้พนกังานนัน้ยงัสามารถที่จะท างานไดด้ี นอกจากนี ้บรษิัทยงัจะมีธุรกิจ
ใหม่เกิดขึน้อีกมาก ถา้บุคลากรบริษัทสามารถพัฒนาหรือเพิ่มเติมทักษะใหม่ 
(Upskill/Reskill) ไดก้็จะยงัสามารถอยู่ในองคก์รต่อไปไดอ้ย่างแน่นอน 

ตอบค าถามขอ้ที่ 23 ในสว่นของคดีความต่างๆ ไดม้ีการชีแ้จงอย่างละเอียดไป
แลว้ ทัง้นี ้คดีความสว่นใหญ่จะเก่ียวเนื่องกบัหน่วยงานก ากบัดแูล เช่น กสทช. 
หรือหน่วยราชการเช่น TOT เก่าที่มีคดีฟ้องรอ้งเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 
ลา้นบาท โดยรวมจากหลายคดี ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถชนะคดี
ได ้อย่างไรก็ตาม บรษิัทก็ไม่ไดป้ระมาท และมคีวามเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆ ที่ท  ามา
อยู่บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง และมีขอ้มลูเหตผุลเพียงพอที่จะอธิบายได ้ 

ตอบค าถามขอ้ที่ 24 ความเห็นดงักล่าวถือเป็นการแสดงความเห็นของผูส้อบ
บญัชี 

 ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2567 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,545,969,680 99.9926 
2. ไม่เหน็ด้วย 186,611 0.0073 
3. งดออกเสียง 343,299 - 
4. บัตรเสีย 408 - 

   
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2567 เป็นเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรร
ก าไรสทุธิเป็นเงินปันผลประจ าปี 2567 ดงัต่อไปนี ้

คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 70  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ คือ ครัง้แรกเป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน และครัง้
หลงัเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลงัจากผลการด าเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะของบรษิัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในปี 2567 บรษิัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท จ านวน 35,075 ลา้นบาท คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 ทัง้สิน้จ านวน 31,556 ลา้น
บาท หรือเท่ากับ 10.61 บาทต่อหุน้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 4.87 บาทต่อหุน้ เมื่อวันที่ 3 
กนัยายน 2567 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลที่
เหลืออีกในอตัราหุน้ละ 5.74 บาท ในการนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record 
date) ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2568 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 10 เมษายน 2568 โดยขึน้เครื่องหมาย XD 
ในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2568 เป็นวนัแรก 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ ์ ค ำถำมขอ้ที ่25  สอบถามว่าหลงัจากจ่ายเงินปันผลครัง้ที่แลว้ ก าไรสะสม
เหลืออยู่เท่าไหร ่และจ านวนผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัปันผลมีประมาณก่ีคน  
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คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ขอ้มูลตามที่แสดงบนหนา้จอ บริษัทจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกไปแลว้ 4.87 
บาท คงเหลือเงินปันผลครึง่ปีหลงัอีก 5.74 บาท สว่นจ านวนผูถื้อหุน้ที่ไดร้บั
เงินปันผลไม่มีขอ้มลู ณ ที่นี ้

คุณภูริช เลิศด ารงศิริ ค ำถำมขอ้ที่ 26  สอบถามความเป็นไปไดใ้นการรกัษาอัตราส่วนการจ่าย
ปันผล (Dividend Payout Ratio) ไม่ใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 88 ถึง 90 ในปีต่อๆ 
ไป 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิ และให้
ค ามั่นที่จะปฏิบัติตามนั้น แต่จะถึงรอ้ยละ 88 หรือ 90 หรือไม่ในอนาคต 
ขึน้กบัความจ าเป็นในการใชก้ระแสเงินสดในปีนัน้ ๆ   

จากนั้น ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งต้อง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2567 เป็นเงินปันผล จ านวน 10.61 บาทต่อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,546,231,192 99.9999 
2. ไม่เหน็ด้วย 1,000 0 
3. งดออกเสียง 302,899 - 
4. บัตรเสีย 2,108 - 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 
เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั้น 
ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีบรษิัทและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู ้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณใ์นการตรวจสอบอันเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะไดร้บั รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“เคพีเอ็มจี”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้
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รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
1. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง                 4628 

2. นายสเุมธ แจง้สามสี 9362 

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก            4795 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2568 เป็นจ านวนเงิน 2,250,000  
บาท  ซึ่งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบัญชีที่ 4 
ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2565 ถึง 2568   

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 23 บริษัท 
ทั้งหมดวงเงินประมาณ 12,299,000  บาท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“เคพีเอ็มจี”)  ไดร้ับการ
คัดเลือกใหเ้ป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 21 แห่ง โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท เคพีเอ็มจี จ านวน 12,285,000  บาท และผูส้อบบญัชีจากบรษิัทอื่น จ านวน 14,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิาร
อื่น (Non-audit fee) 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณเกศสิรี  ป้ันธุระ ค ำถำมขอ้ที ่27  ในหนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่ 5 ไดก้ลา่วถึงค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในที่เป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-
time Charge) สอบถามว่าค่าธรรมเนียมนีม้ีผลต่อค่าสอบบัญชีของบริษัท
ย่อยทัง้หมดที่ 12.299 ลา้นบาทหรือไม่อย่างไร และเนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว เพราะฉะนัน้ปีหนา้น่าจะลดลงไดเ้พราะเห็นว่าตัวเลข
ขึน้ตลอด แต่ในสว่นของเอไอเอสยืนราคา 3 ปี ถกูตอ้งหรือไม่ 

คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนทชั์ย ขอเรียนว่าที่บริษัทขออนุมัติผู้ถือหุน้คือค่าสอบบัญชีของเอไอเอสจ านวน 
2.25 ลา้นบาท  

ในสว่นของค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 12.299 ลา้นบาทนัน้ รวมค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว เนื่องจากการยา้ย SAP รุ่นเก่ามาเป็น SAP HANA จึง
ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนยา้ยขอ้มูล นอกจากนี ้บริษัท
ย่อยจ านวน 23 บริษัทนัน้ KPMG ไม่ไดท้  าการตรวจทกุบรษิัท ดงันัน้ ค่าสอบ
บัญชี 12.299 ลา้นบาทของบริษัทย่อยไม่ไดย้ืนที่ 3 ปี และไม่เก่ียวกับเอไอ
เอส คือแยกสว่นกนั 

และขอชีแ้จงว่าตัวเลขไม่ไดข้ึน้ตลอด แต่จะค่อนข้างคงที่ ในการเจรจากับ
ผูส้อบบญัชี เขา้ใจไดว่้ามีเนือ้งานเพิ่ม แต่เมื่อผูส้อบบญัชีตรวจสอบผ่านปีที่ 1 
ไปแลว้ก็จะมีความคุน้เคยมากขึน้ ใชเ้วลานอ้ยลง ราคาไม่ไดป้รบัตามอัตรา
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เงินเฟ้อทุกปี เนื่องจากบริษัทก็ตอ้งรกัษาผลประโยชนท์ัง้ของบริษัทและผูถื้อ
หุน้ดว้ย 

ต่อจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุ 
ลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2568 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,546,038,181 99.9924 
2. ไม่เหน็ด้วย 192,611 0.0075 
3. งดออกเสียง 303,699 - 
4. บัตรเสีย 2,708 - 

 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2568 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และขอ้บงัคับ
ของบรษิัทขอ้ 18 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 โดย
กรรมการที่จะตอ้งออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ส  าหรบัในปี 2568 นี ้มีกรรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
1. นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
2.        นายอาเธอร ์หลาน เตา้ อี ้ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
3. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ 
4. นางสาวยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์อง
บรษิัทในช่วงเดือนตลุาคม - ธันวาคม 2567 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่
รวมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ และ
ความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
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เป็นรายบคุคลแลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และ
ประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบที่สง่ผูถื้อหุน้แลว้ 

อนึ่ง ส  าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการ
ของบรษิัท โดยกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือก คุณจีน โล เงี้ยบ จง กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,492,818,569 97.8912 
2. ไม่เหน็ด้วย 53,699,381 2.1087 
3. งดออกเสียง 15,841 - 
4. บัตรเสีย 3,408 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือก คุณอาเธอร ์หลาน เต้า อี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มา
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,506,112,665 98.4129 
2. ไม่เหน็ด้วย 40,415,486 1.5870 
3. งดออกเสียง 6,040 - 
4. บัตรเสีย 3,008 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเลือก คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,517,442,706 98.8581 
2. ไม่เหน็ด้วย 29,077,492 1.1418 
3. งดออกเสียง 14,293 - 
4. บัตรเสีย 2,708 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติเลือก คุณยุพาพิน วังวิวัฒน ์ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,528,326,038 99.2853 
2. ไม่เหน็ด้วย 18,199,472 0.7146 
3. งดออกเสียง 8,981 - 
4. บัตรเสีย 2,708 - 

 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบรษิัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ  เบีย้เลีย้ง  และโบนสั  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่
ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการ
ที่มีคณุภาพไวก้บับรษิัท จึงเห็นสมควรก าหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทประจ าปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง1) และโบนสั ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ โบนสั มีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ (บาท) ปี 25681) 

รายเดือน เบีย้ประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ2) 300,000  ✓ 
- กรรมการ3) 100,000  ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร 
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- ประธาน 25,000 25,000 ✓ 
- กรรมการ  25,000 ✓ 
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

- ประธาน 10,000 25,000 ✓ 
- กรรมการ  25,000 ✓ 

หมายเหตุ: 1) กรรมการบริษัทจะไดร้ับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับ     
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเป็นไปตามระเบียบของบรษิัท 

    2) ประธานกรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบีย้ประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

                    3) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร / พนกังานของบรษิัท ของบรษิัทย่อย หรือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมถึง
กรรมการผูซ้ึง่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการ
ชดุย่อย 

ไม่มีผู้ถือหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติซึ่งตอ้ง
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,501,898,185 98.247 
2. ไม่เหน็ด้วย 44,302,129 1.7397 
3. งดออกเสียง 332,170 0.0130 
4. บัตรเสีย 4,715 0.0001 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนุมตัิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง  

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทข้อ 50-51 เร่ืองการประกอบธุรกิจศูนย์

บริหารเงนิ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 3 

ประธานฯ ขอให ้คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปการ
เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทต่อที่ประชมุ 

คณุมนตรี คงเครือพนัธุ ์แถลงต่อที่ประชมุว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและความยืดหยุ่นในการเขา้ถึง
แหลง่เงินกูท้ัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงสง่เสรมิประสิทธิภาพในการบรหิารตน้ทนุทางการเงิน การประกอบธุรกิจ
ศนูยบ์ริหารเงิน (Treasury Center) จะส่งเสริมศกัยภาพในการแสวงหาแหลง่เงินกูท้ี่เหมาะสมส าหรบักลุ่มบรษิัท
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เอไอเอส ในการนี ้การจดทะเบียนเพิ่มเติมวตัถุประสงคแ์ละแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท จึงเป็นไปเพื่อให้
สามารถด าเนินการดงักลา่วไดอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของหน่วยงานรฐัที่ก ากบัดแูล 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบการประกอบธุรกิจศูนยบ์ริหารเงินของบริษัท
ส าหรบักลุม่บรษิัทเอไอเอส และเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทขอ้ 
50 และ 51 รวมถึงการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 3 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ขอ้ 50 ประกอบธุรกิจศนูยบ์รหิารเงิน (Treasury Center) ในการบรหิารจดัการเงินตราต่างประเทศ
ใหแ้ก่วิสาหกิจในเครือ เม่ือไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง” 

“ขอ้ 51 ประกอบกิจการศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ ใหบ้ริการดา้นการบริหาร หรือดา้นเทคนิค 
และการใหบ้ริการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ แก่วิสาหกิจในเครือ ไดแ้ก่ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ 
และการประสานงานทางธุรกิจ การสนบัสนนุดา้นเทคนิค การสง่เสรมิดา้นการตลาดและการขาย การบรหิารดา้น
งานบคุคลและการฝึกอบรม การใหค้ าปรกึษาดา้นการเงิน การวิเคราะหแ์ละวิจยัดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ การ
จดัการและควบคมุสินเชื่อ และการใหบ้รกิารสนบัสนนุอื่นๆ” 

ทั้งนี ้ จากการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ส่งผลให้ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
(วตัถปุระสงคข์องบรษิัท) จากเดิมจ านวน 49 ขอ้ เป็น 51 ขอ้ 

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและการแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

คุณกมลรัตน ์พิพัฒนเ์สรีธรรม    ค ำถำมขอ้ที ่28  สอบถามถึงสาเหตทุี่ตอ้งการท าธุรกิจศนูยบ์รหิารเงิน ว่าเหตุ
ใดไม่ท ามาก่อนหนา้นี ้ 

คุณมนตรี   คงเครือพันธุ ์ ชีแ้จงว่า เอไอเอสไดอ้นัดบัเครดิต AAA  ซึ่งท าใหต้น้ทนุทางการเงินของบรษิัท
ต ่าอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดม้ีการศกึษาภาวะดอกเบีย้ขาลงทัง้
ต่างประเทศและในประเทศ จงึมีการพิจารณาว่าบรษิัทจะสามารถมีดอกเบีย้
ที่ถกูลงหรือไม่หากกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกนั หากบรษิัท
สามารถประกอบธุรกิจศนูยบ์รหิารเงิน ก็จะท าใหม้ีความยืดหยุ่นในการกูย้ืม
เงินจากต่างประเทศไดม้ากขึน้ ทัง้นี ้ ถือว่าปัจจบุนัตน้ทนุทางการเงินของ
บรษิัทดีอยู่แลว้ แต่บรษิัทยงัตอ้งการใหด้ียิ่งขึน้ไปอีก  

 ตอบค าถามว่าท าไมจึงมาท าตอนนี ้ไม่ท าก่อนหนา้นี ้เป็นเพราะว่าก่อนหนา้นี ้
บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินที่ต  ่าอยู่แลว้ ทัง้นี ้บริษัทไดศ้ึกษาภาวะตลาดของ
อัตราดอกเบี ้ยทั้งต่างประเทศและในประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับ
ปัจจุบนัจะเห็นภาวะการลดลงของดอกเบีย้ค่อนขา้งมาก จึงพิจารณาว่าการ
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จดทะเบียนท าธุรกิจศูนย์บริหารเงิน จะท าให้บริษัทสามารถกู้เงินจาก
ต่างประเทศไดใ้นแหลง่เงินที่ถกูกว่า 

คุณเกศสิรี  ป้ันธุระ ค ำถำมขอ้ที ่29 ศนูยบ์รหิารเงินจะถกูจดัตัง้เป็นอีกหนึ่งบรษิทั หรือจะเป็นอีก
หนึ่งฝ่ายภายในองคก์ร ลกัษณะการด าเนินงานจะเป็นการขยายไปอีกหนึ่ง
กลุม่ธุรกิจหรือไม่ และธุรกิจศนูยบ์รหิารเงินนี ้ จะมุ่งเนน้ที่การจดัการทาง
การเงินของกลุม่บรษิัทเอไอเอส หรือมีแผนที่จะขยายไปสูธ่รุกิจดา้นการเงิน 

คุณมนตรี   คงเครือพันธุ ์ ศูนย์บริหารเงินไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตั้งบริษัทใหม่ บริษัทเพียงแค่ขอ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจศูนย์
บริหารเงินได ้ซึ่งธุรกิจนีจ้ะบริหารจัดการโดยใชบุ้คลากรของเอไอเอส และ
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามที่ไดแ้จง้ในวตัถปุระสงคข์องบรษิัทที่ขอเพิ่มเติม ธุรกิจนีจ้ะใชส้  าหรบัการ
บริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทเอไอเอสเท่านั้น เอไอเอสไม่ไดม้ีแผนที่จะ
ประกอบธุรกิจการเงิน เพียงต้องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ถูกลง
ส าหรบักลุม่บรษิัท 

 ต่อจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมติซึ่งตอ้งอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทและแกไ้ขบริคณหส์นธิของบรษิัท ตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,546,199,821 99.9867 
2. ไม่เหน็ด้วย 1,300 0 
3. งดออกเสียง 333,370 0.0130 
4. บัตรเสีย 2,708 0.0001 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง  
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี ้ก าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่อง
อื่นๆ เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี ้

คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ ค ำถำมขอ้ที่ 30  สอบถามเก่ียวกับธุรกิจดาตา้เซนเตอรแ์ละคลาวด ์ที่ได้
กล่าวว่ามีการลงทุนไม่สูง อยู่ที่หลกัพนัลา้นบาท ในส่วนของรายได ้บริษัท
คาดหวงัว่าภายในปีนีจ้ะสามารถเติบโตไดเ้ท่าใด และคาดว่าจะเป็นสดัสว่น
ของรายไดร้วมประมาณรอ้ยละเท่าใด  

 ค ำถำมขอ้ที ่31 เก่ียวกับธุรกิจใหม่ Virtual Bank ขอสอบถามว่ามีแผนการ
ด าเนินงานอย่างไร มีแนวทางร่วมลงทนุกับพนัธมิตรรายใด ธุรกิจนีจ้ะเริ่มมี
ผลเมื่อใด คาดว่าจะใชเ้งินลงทนุประมาณเท่าใด แหล่งที่มาของเงินทนุจาก
ที่ใด และธุรกิจใหม่นีจ้ะสามารถสรา้งการใชป้ระโยชนร์่วมกัน (Synergy) 
กบัธุรกิจที่ท  าอยู่หรือไม่  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค าถามเก่ียวกับธุรกิจดาต้าเซนเตอร์และธุรกิจลูกค้าองค์กรโดย
ภาพรวม   บรษิัทไดต้ัง้เปา้หมายใหก้ลุม่ธุรกิจลกูคา้องคก์รเติบโตไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 20 ทั้งนี ้ในเรื่องของสัดส่วนของรายได ้ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจลูกค้า
องคก์รมีธุรกิจที่เรียกว่า Non-Mobile ซึ่งรวมถึง EDS ดาตา้เซนเตอร ์และ
คลาวด ์มีสดัส่วนรายไดอ้ยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 5-6 ของรายไดร้วม อย่างไรก็
ตาม บริษัทคาดการณใ์หธุ้รกิจลกูคา้องคก์รเติบโตอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ใน
อีก 3 ปีขา้งหนา้ และมีรายไดค้ิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 

ส าหรบัธุรกิจ Virtual Bank เอไอเอสรว่มมือกบั ธนาคารกรุงไทย (KTB) และ
บริษัท ปตท. น า้มันและการคา้ปลีก (OR) รวมเป็น 3 บริษัท ในการยื่นขอ
ใบอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
พิจารณา คาดว่า ธปท. จะประกาศผลไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ทัง้นี ้หากไดร้บั
ใบอนุญาต บริษัทจะมีช่วงเตรียมความพรอ้มประมาณ 6-9 เดือน และคาด
ว่าธุรกิจจะสามารถเริ่มด าเนินการไดภ้ายในปีหนา้ 

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทยีน ค ำถำมขอ้ที่ 32  ไดท้ราบข่าวเก่ียวกับการประมลูคลื่นใหม่ ขอสอบถามว่า
หากเอไอเอสเขา้ประมลูและไดร้บัคลื่นความถ่ี จะมีภาระค่าใชจ้่ายมากนอ้ย
เพียงใด  และบริษัทมีความพร้อมในการรองรับค่าใช้จ่ ายนี ้หรือไม่  
จ าเป็นตอ้งเพิ่มภาระหนีส้ินหรือไม่ รวมถึงจะส่งผลกระทบต่อก าไรและเงิน
ปันผลในปี 2568 หรือปี 2569 หรือไม่อย่างไร 
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ค ำถำมข้อที่ 33  สอบถามเพิ่มเติมว่าเอไอเอสมองเห็นโอกาสในการใช้ 
Virtual Bank เพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายดา้นดอกเบีย้ หรือ
ปัจจยัอื่น ๆ หรือไม่ 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ตอบค าถามขอ้ที่ 32 คลื่นความถ่ีเป็นทรพัยากรส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ เอไอเอสจะเขา้ร่วมประมูลในทุกครัง้ที่มีโอกาส เพื่อใหม้ี
คลื่นความถ่ีที่เพียงพอและรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต และในทุกครัง้
จะมีการเตรียมการโดยคณะที่ปรกึษา เพื่อดคูวามเหมาะสมของคลื่นความถ่ี
และราคา ซึ่งตรงนีก้็ถือเป็นการวางแผนทางการเงินตามที่ไดร้ายงานไปก่อน
หน้านี ้ทั้งนี ้หากเอไอเอสชนะการประมูลและไดร้ับคลื่นความถ่ี ค่าคลื่น
ความถ่ีนัน้จะทยอยช าระเป็นงวดตามเงื่อนไขของ กสทช. และมีการบนัทึก
ค่าใชจ้่ายตามอายใุบอนญุาต ดงันัน้ ผลกระทบต่องบการเงินจะมีไม่มาก  

 ตอบค าถามขอ้ที่ 33 ตามที่ไดเ้รียนไปก่อนหนา้นี ้คาดว่าธุรกิจ Virtual Bank 
จะสามารถเริ่มด าเนินการได้อย่างเร็วที่สุดในปีหน้า (2569) โดย Virtual 
Bank จะถือว่าเป็นหนึ่งในบริการดิจิทัลของบริษัท ไม่ใช่เงินกู้เพียงอย่าง
เดียว และดว้ยฐานลูกคา้ขนาดใหญ่ เอไอเอสจะมีโอกาสในการเสนอขาย
สินค้าและบริการอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ประกันภัย และบริการทาง
การแพทย ์เป็นตน้ ทัง้นี ้ยงัตอ้งรอผลการพิจารณาจาก ธปท. และในปีหนา้ 
หากบริษัทไดร้บัใบอนุญาตแลว้ จะมีการชีแ้จงแผนธุรกิจของ Virtual Bank 
ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบต่อไป 

คุณดวงสมร กิตติจารุดุลย ์ ค ำถำมขอ้ที ่34 ขอสอบถามเรื่องการขอเสนอซือ้หุน้เอไอเอสของบรษิัทกัลฟ์ 
และอินทชัว่าจะมีผลเสียหรือไม่อย่างไร ถา้ผูถื้อหุน้ตดัสินใจจะไม่ขายหุน้  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์  เรื่องดงักลา่ว ถือเป็นเรื่องของผูถื้อหุน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุดแูลของ
เอไอเอส  

 
คุณวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ ค ำถำมขอ้ที่ 35  สอบถามถึงบทบาทของ AI ในองคก์รว่า AI จะเข้ามามี

บทบาทในดา้นใดบา้ง รวมถึงแนวทางที่องคก์รจะด าเนินการเพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุจากการน า AI เขา้มาใช ้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ ขอชีแ้จงว่า AI ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ก้าวหน้า ท าให้ AI ฉลาดและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ปัจจุบันเอไอเอสไดน้ า AI มาใชใ้นทุกมิติของธุรกิจ 
เป็นเสมือนเครื่องมือในการท าธุรกิจ ยกตวัอย่างเช่น 
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• เครือข่ายอัจฉริยะ เป็นการน า AI มาใช้ในเรื่องของเครือข่าย ที่
เ รียกว่าเครือข่ายอัจฉริยะ  (Autonomous Network) ซึ่ งสามารถ
ตรวจจับความผิดปกติได้เอง และปรับเส้นทาง (Routing) ของ
เครือข่ายไดโ้ดยอตัโนมตัิ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย 

• การให้บริการลูกค้า (Customer Service) ปัจจุบัน AI ถูกน ามาใช้
กับ Call Center ในการรับสายและตอบค าถามลูกค้า ในรูปแบบที่
ฉลาดขึน้ สามารถโตต้อบคลา้ยมนษุยม์ากขึน้ และใหข้อ้มลูที่ครบถว้น
และแม่นย า  

 กล่าวโดยสรุป AI ถูกน ามาใชเ้พื่อ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ 
2) ลดค่าใชจ้่าย  

คุณกานต ์ตระกูลฮุน ขอเสริมว่าเอไอเอสไดน้ า AI มาใชเ้ป็นเวลาหลายปีแลว้ และในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ผลการส ารวจความพงึพอใจ
พบว่าการใหบ้ริการโดย AI ไดร้บัคะแนนประเมินสงูกว่าเจา้หนา้ที่ (Agent) 
ที่เป็นมนษุยจ์รงิ  

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทยีน ค ำถำมขอ้ที่ 36  สอบถามเรื่องที่บริษัทกัลฟ์ท าค าเสนอซือ้ (Tender offer) 
หุน้เอไอเอส ในราคา 211 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด อยาก
ทราบว่ามีวิธีคิดอย่างไร 

คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี  เรื่องนีถื้อเป็นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับกัลฟ์ ไม่อยู่ในขอบข่ายที่เอไอเอสจะ
เป็นผูต้อบค าถาม  

 
คุณกิตติยศ   อาภาเกียรติวงศ ์ ค ำถำมขอ้ที ่37  ตามที่ท่านประธานแจง้ว่า จากการท าส ารวจพบว่า AI ของ

เอไอเอสไดผ้ลตอบรบัที่ดีจากลูกคา้ ไม่ทราบว่ารวมถึงบริการ 1175 ดว้ย
หรือไม่ เนื่องจากในการประชมุผูถื้อหุน้ปีที่แลว้ มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
เรื่องการบรกิารของ Call Center 1175 ไวม้าก 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค ์ การใช ้AI จะมีการพฒันาความสามารถมากขึน้เรื่อย ๆ ทัง้นี ้การใหบ้ริการ
ผ่านหมายเลข 1175 ช่วยใหก้ารรบัสายสะดวกมากขึน้กว่าการผ่านระบบ
ตอบรบัโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ  (IVR : Interactive Voice Response) หมายเลข 
1175 เป็นเพียงหนึ่งในหลายช่องทางบริการ บริษัทยงัมีหมายเลขใหบ้ริการ
อื่น ๆ อีกมากมาย 

ประธานฯ แจง้ว่าตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2  ผูถื้อหุน้
ซึ่งนับหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้ดังนั้น หากมีผูถื้อหุน้ใดประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นๆ 
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นอกเหนือจากวาระการประชุม ผูถื้อหุน้เหล่านัน้จะตอ้งแสดงว่ามีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 991,403,246 หุน้ 
จากจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,974,209,736 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจุวาระเพื่อพิจารณาในที่
ประชมุนีไ้ด ้

คณุชวิน ชยัวชัราภรณ ์เลขานกุารบรษิัท ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ว่า การประชมุผูถื้อหุน้ใน
วันนี ้มีผูถื้อหุน้ของบริษัทคือ บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
40.44 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท ไดข้อเสนอเพิ่มวาระการประชมุอีก 1 วาระ เรื่องการแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ทัง้นี ้การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในการเพิ่มวาระการประชมุเพิ่มเติม 

ผู้ถือหุ้นสอบถามส าหรับวาระ 8.1 พิจารณาเพิ่มวาระการประชุมอีก 1 วาระ ดังต่อไปนี ้

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ  ค ำถำมขอ้ที ่38  สอบถามถึงเหตผุลที่วาระการเลือกตัง้กรรมการใหมไ่ม่ไดถู้ก
บรรจุไวใ้นวาระการประชุมตั้งแต่แรก เหตุใดจึงถูกเสนอเป็นวาระจร ทั้งนี ้
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระจร เนื่องจากผูถื้อหุน้
บางสว่นที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุอาจจะไม่ไดร้บัขอ้มลูอย่างเท่าเทียม 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์ ชีแ้จงว่า ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ
บริษัท ก าหนดใหต้อ้งส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 28 
วัน แต่ในขณะเดียวกัน การที่จะเชิญกรรมการที่มีคุณวุฒิมาเป็นกรรมการ
บริษัทตอ้งใชเ้วลา ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่สามารถเชิญไดภ้ายในก าหนดเวลา จึง
มีความจ าเป็นตอ้งเสนอวาระเพิ่มเติมในวันนี ้ทัง้นี ้กรรมการใหม่ทัง้ 2 ท่าน
เป็นผูม้ีคุณวุฒิและมีภารกิจมาก จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเชิญเขา้มาเป็น
กรรมการของบรษิัท 

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ ค ำถำมขอ้ที ่39  กรณีที่กรรมการทัง้ 2 ท่านไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาเป็นกรรมการ
ใหมข่องบรษิัท ค่าตอบแทนกรรมการจะรวมอยู่ใน 25 ลา้นบาทที่ขอไวห้รือไม่ 
และค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ใชไ้ปเท่าไหร ่คงเหลือเท่าไหร่ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์ ค่าตอบแทนกรรมการใหม่ 2 ท่านจะรวมอยู่ใน 25 ลา้นบาทที่ขออนุมัติไป 
และในปี 2567 ค่าตอบแทนกรรมการรวมคิดเป็นประมาณ 20 ลา้นบาท 

คุณแสงดาว ก าเหนิดดี  ค ำถำมขอ้ที ่40 การเพิ่มจ านวนกรรมการมีผลดีผลเสียอย่างไรกบัองคก์ร และ
จ านวนคณะกรรมการที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร  

คุณกานต ์ตระกูลฮุน โดยปกติแลว้ จ านวนกรรมการของบริษัทจะอยู่ในช่วงประมาณ 10 กว่าราย 
แต่ก็มีหลายองคก์รที่มีจ  านวน 15 รายหรือมากกว่า บรษิัทใหค้วามส าคญักับ
ความหลากหลายขององคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
รวมถึงความหลากหลายดา้นทกัษะและความช านาญ (Board Skill Matrix) 
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โดยพิจารณาจากความหลากหลายขององคค์วามรูท้ี่กรรมการจะน าเขา้มา
สง่เสรมิองคก์ร เช่น ดา้นกฎหมาย IT และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีกระบวนการคัดสรรกรรมการที่เขม้ขน้ โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นส าคัญ ทัง้หมดนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อ
องคก์ร โดยเฉพาะในช่วงเวลานีท้ี่เอไอเอสก าลังขยายธุรกิจในหลายดา้น 
รวมถึงมีการปรบัเปลี่ยนทางดา้นเทคโนโลยีต่างๆ ดว้ย 

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติโดยใช้
บตัรลงคะแนนในวาระที่ 8.1 ซึ่งตอ้งอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเพิ่มวาระการประชมุอีก 1 วาระตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. เหน็ด้วย 1,897,969,920 63.8142 
2. ไม่เหน็ด้วย 429,153,592 14.4291 
3. งดออกเสียง 210,557,940 7.0794 
4. ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 8,843,027 0.2973 
5. บัตรเสีย 12,720 0.0004 

ซึ่งเป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  

 จากนั้น เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบใหใ้หม้ีการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดแ้ลว้  ประธานฯ
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนอีกครัง้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม ่

 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ว่า ไดร้บัแจง้จากผูถื้อหุน้ที่เสนอวาระว่า เห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบรษิัทเพิ่ม 2 ท่าน จาก 12 ท่านเป็น 14 ท่าน และแต่งตัง้นางสิริ
วิภา สุพรรณธเนศ และ นายญนน ์โภคทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติ
การศึกษาและประสบการณท์ างาน ปรากฏตามหนา้จอมอนิเตอรแ์ลว้ จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
เพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท และแต่งตัง้นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ และ นายญนน ์โภคทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการ
อิสระใหมข่องบรษิัท 

ผู้ถือหุ้นสอบถามส าหรับวาระ 8.2 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี ้

คุณเกศสิรี ป้ันธุระ  ขอยืนยนัแนวคิดเดิมซึ่งไม่เห็นดว้ยในการเพิ่มวาระจร 
ค ำถำมขอ้ที่ 41  คาดว่ากรรมการใหม่ทัง้ 2 ท่านจะเขา้มามีบทบาทในการ
ผลกัดนั และท างานในจดุใดที่จะเกิดผลดีกบับรษิัท  
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คุณสารัชถ ์รัตนาวะดี เรื่องการเสนอวาระจร อา้งอิงขอ้กฎหมายพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด ว่าผูถื้อ
หุน้ซึ่งมีหุน้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด สามารถเสนอวาระ
เพิ่มเติมจากหนงัสือนดัประชมุได ้เพราะฉะนัน้เราใชส้ิทธิในขอ้นี ้ไม่ไดท้  าการ
ละเมิดสิทธิของผูล้งทุนรายย่อย และไม่ไดเ้สนอเพื่อผลประโยชนใ์นการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ หรือไปกูเ้งินเพิ่ม หรือออกหุน้ใหม่แต่อย่างใด แต่ละ
เรื่องที่ขอเสนอไดผ้่านการพิจารณามาแลว้อย่างรอบคอบ 

 ส่วนประเด็นเรื่องกรรมการจะเขา้มาสนบัสนุนผลกัดนับริษัทในจุดใดนัน้ ขอ
ชีแ้จงว่าท่านแรกคณุสิริวิภา เป็นอดีตรองเลขาธิการ ก.ล.ต. เพราะฉะนัน้ท่าน
คงสามารถเขา้มาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบและเรื่องของการก ากับดูแล
บริษัท ท่านที่ 2 คณุญนน ์มีประสบการณใ์นองคก์รชัน้น ามามากมาย ถือได้
ว่าเอไอเอสโชคดีที่กรรมการทัง้สองท่านตอบรบั และเห็นไดว่้าทุกสิ่งผ่านการ
พิจารณามาแลว้อย่างรอบคอบ ทัง้นี ้ในฐานะของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ยงัคงให้
ความส าคญักบัการรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้รายย่อยมาโดยตลอด    

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ ค ำถำมข้อที่ 42  สอบถามเก่ียวกับจ านวนกรรมการอิสระของบริษัท ว่า
ปัจจุบันมีจ านวนก่ีท่าน และโดยทั่วไปแลว้ บริษัทมหาชนจ ากัดมีขอ้ก าหนด
หรือแนวทางในการก าหนดจ านวนกรรมการอิสระหรือไม่อย่างไร 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ ์ จากนโยบายก ากับดแูลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ตอ้งการใหม้ีจ  านวนกรรมการ
อิสระมากที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้ถา้กรรมการใหม่ 2 ท่านนีไ้ดร้บัการเลือกตัง้เขา้
มา บริษัทจะมีกรรมการอิสระทัง้หมด 7 ท่านจากกรรมการทัง้หมด 14 ท่าน 
ซึ่งถือเป็นผลดีกับบริษัทในเรื่องของภาพลกัษณ์ เนื่องจากมีกรรมการอิสระ
เป็นจ านวนถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด  

จากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติโดยใช้
บัตรลงคะแนนในวาระที่ 8.2 ซึ่งตอ้งอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นางสิริวิภา สพุรรณธเนศ เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. เหน็ด้วย 1,898,150,521 81.5601 
2. ไม่เหน็ด้วย 429,151,292 18.4398 
3. งดออกเสียง 210,568,840 - 
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4. ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 8,637,526 - 
5. บัตรเสีย 29,020 - 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายญนน ์โภคทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

มติทีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง ) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. เหน็ด้วย 1,898,151,221 81.5601 
2. ไม่เหน็ด้วย 429,151,392 18.4398 
3. งดออกเสียง 210,570,840 - 
4. ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 8,633,426 - 
5. บัตรเสีย 30,320 - 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 16.48 นาฬิกา 

 อนึ่ง หลงัจากเริ่มการประชุม ไดม้ีผู ้ถือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม  ทัง้นี ้
มีจ  านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทัง้สิน้ 2,177 ราย นบัจ านวน
หุน้ที่ถือรวมกันไดท้ัง้สิน้ 2,546,537,199 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.6206 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิัท   

 

  ลงชื่อ   ประธานที่ประชมุ 
                (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) 

                                
ลงชื่อ      เลขานกุารบรษิัท 

                (นายชวิน ชยัวชัราภรณ)์     


